



ที่ นพ ๐๐๑๙/ว ๑๖๗๑๖

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ระบบรายงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอศรีสงครามและอำเภอนาทม)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๑๙/ว ๗๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดจัดสรรงบประมาณแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้อำเภอดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งที่ ๑ ในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน และกิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดให้อำเภอมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าของกรรมสิทธิ์ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ประเภทกรรมสิทธิ์ เลขที่โฉนด หน่วยงานที่กำกับดูแลที่ดิน และให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางระบบรายงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา” <http://reporto.cdd.go.th/khoknongna/rdPage.aspx> โดยกำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒. กรณีที่พื้นที่เป้าหมายมีการสละสิทธิ์หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องถอนตัวออกจากโครงการ ให้อำเภอพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ในระยะ ๒ มาทดแทนเป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาเป้าหมายอื่น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจาก ๑) เป็นพื้นที่ตำบลที่อยู่ภายใต้ ๔๐ ตำบล ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ๒) เป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ติดเงื่อนไข เช่น โฉนด นส.๓ นส.๔ เป็นต้น ๓) ขนาดของพื้นที่ที่นำมาทดแทนต้องเท่ากัน หากอำเภอไม่มีครัวเรือนเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แจ้งจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

/๓. รายงานผล...

๓. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระบบออนไลน์ตามลิ้งค์ QR Code โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ให้จังหวัดทราบทุกวัน (จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล แก้วอินธิ)
พัฒนาการจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. ๐-๔๒๕๑-๑๕๒๕
โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๒๗๔๗



ลิ้งค์รายงานผล กิจกรรมที่ ๒

